

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 30 ม.ค. 2561 Page : 10

No: 61033971

ผู้ปลูกอ้อย‘พบพระ’ถูกฟ้องเป็นหนี้1.3พันล.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่สถานีตำรวจภูธร (สภ.) พบพระ จ.ตาก กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ อ.พบพระ ทอยยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ เพื่อให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน หลังจากกลุ่มชาวไร่อ้อยจำนวน 53 ราย ได้รับหนังสือจากศาลจังหวัดแม่สอด กรณีบริษัทผู้ผลิตเอทานอลในพื้นที่ อ.แม่สอด ฟ้องร้องให้ผู้ปลูกอ้อยที่ผิดสัญญา ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อให้รับสภาพหนี้ รวมมูลค่าทั้งหมด 1,300 ล้านบาท เป็นไปตามหนังสือสัญญาาระหว่างบริษัทกับเกษตรกรไร่อ้อย เกษตรกรแต่ละรายมีหนี้แตกต่างกันไป บางรายถูกเรียกค่าเสียหาย 30 ล้านบาท บางราย 3 ล้านบาท และบางรายมากถึง 41 ล้านบาท

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2551 เมื่อชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นพนักงานบริษัทและนำเอกสารไปให้เกษตรกรเซ็น โดยไม่มีข้อความใดๆ แต่ด้านในเป็นหนังสือให้รับสภาพหนี้ล่วงหน้า มีเงื่อนไขในการส่งอ้อยให้กับโรงงาน ต่อมาเกษตรกรปลูกอ้อยได้รับความเดือดร้อน ไม่มีกำไร ขาดทุน จึงยุติการส่งอ้อยให้กับบริษัทจนถูกทางบริษัท

ฟ้องค่าเสียหาย โดยใช้หลักฐานที่เซ็นยอมรับสภาพหนี้ตั้งแต่แรกประกอบการเป็นหลักฐานฟ้องให้ชาวไร่อ้อยชดใช้ค่าเสียหาย ขณะที่ทางสภานายความเห็นว่า เกษตรกรที่ลงนามในกระดาษเปล่า ยังไม่ได้เป็นหนี้ในวันเซ็นหนังสือ จึงถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอให้ชาวไร่อ้อยทอยยไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

นางจิรภา คำแก้ว อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 1 บ้านพบพระเหนือ เปิดใจตั้งน้ำตาว่าปลูกอ้อยมานานหลายปีไม่เคยมีกำไร มีแต่เป็นหนี้ เกิดมายังไม่เคยเห็นเงินล้านเลย แต่มาถูกฟ้องเป็นเงินนับสิบล้านบาท อยากวิงวอนภาครัฐเข้าช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วย เพราะที่จริงแล้วบริษัทเป็นหนี้เรา เขาต้องจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยทุกรายด้วย

อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ทางกลุ่มชาวไร่อ้อยได้ร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และกระทรวงเกษตรฯ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเรื่องไปยังสภานายความ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปแล้ว



แจ้งความ - เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยยังคงทอยยแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจพบพระ หลังไปลงนามรับสภาพหนี้กับบริษัทผู้ผลิตเอทานอลแม่สอดพลั้งงานสะอาด รวมวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาท จนต้องรวมกลุ่มกันเดินทางไปที่ สภ.พบพระ พร้อมทนายความเพื่อแจ้งความดำเนินคดี ที่ สภ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 28 มกราคม